



ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้แจ้งรายชื่อตกหล่น คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นว่ามี ความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์เอกสาร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราชราช ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ตามบัญชีแนบท้าย

คณาจารย์ประจำ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน) ท่านใดตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ให้แจ้งรายชื่อตกหล่นมาที่ฝ่ายนิติการ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยด่วนที่สุด พร้อมทั้งแนบหลักฐาน แสดงการเป็นคณาจารย์ประจำ เพื่อประกอบการพิจารณา

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(นางสาวลดาวัลย์ ผาสุข)

ประธานกรรมการเลือกตั้ง

รักษาการประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ลำดับ	ชื่อหน่วยงานย่อย	ตำแหน่ง	นามหน้าชื่อ	ชื่อ	สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ประเภทบุคลากร
265	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	นาง		กรรณิการ์	บุรณวนิช	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
266	ภาควิชาจักษุวิทยา	นาง		กัณฐรัตน์	สุคนธมาน	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
267	ภาควิชาจักษุวิทยา	นาย		อาทิตย์	แก้วนพรัตน์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
268	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	นาย		ชัยพร	วิศิษฎ์พงศ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
269	ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	นาย		ศิริชัย	จิวจินดา	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
270	ภาควิชานิติเวชศาสตร์	น.ส.		พราว	ยิ่งทวีศักดิ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
271	ภาควิชาพยาธิวิทยาภาค	น.ส.		ขวัญอนงค์	อรรรถเกตุถาวร	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
272	ภาควิชารังสีวิทยา	น.ส.		คณิศรา	รองศรีเยี่ยม	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
273	ภาควิชารังสีวิทยา	น.ส.		มณฑนีย์	พึงพงษ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
274	ภาควิชารังสีวิทยา	นาง		วิราพร	กาญจนสุทธิ	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
275	ภาควิชารังสีวิทยา	น.ส.		อโนมา	สรรพชัยพงษ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
276	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	น.ส.		ชมพูนุท	ปธนสมิทธิ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
277	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	น.ส.		ชนาวดี	ธีรพัฒน์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
278	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	นาย		ปิยศักดิ์	วิทย์บูรณา	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
279	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	น.ส.		พรสิริ	วรรณดิลก	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
280	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	น.ส.		ศิริพร	ศิริเกล้า	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
281	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	น.ส.		สุจารีย์	ภูพิพัฒน์ภาพ	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
282	ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	นาย		ฤทธิรักษ์	โอทอง	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
283	ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	นาง		ยุพดี	ฟูสกุล	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
284	ภาควิชาศัลยศาสตร์	น.ส.		จิตรลดา	โกญจนาท	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
285	ภาควิชาศัลยศาสตร์	นาย		ชาคริต	เยี่ยมกิจการ	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
286	ภาควิชาศัลยศาสตร์	นาย		ปภาภัก	ณ สงขลา	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
287	ภาควิชาศัลยศาสตร์	น.ส.		รังสิมา	เที่ยงเกียรติธรรม	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
288	ภาควิชาศัลยศาสตร์	นาย		วุฒิชัย	แสงประกาย	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
289	ภาควิชาศัลยศาสตร์	นาย		ศิริพงษ์	ประเสริฐสุนท	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
290	ภาควิชาศัลยศาสตร์	นาย		อมฤต	ตาลเวต	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
291	ภาควิชาศัลยศาสตร์	น.ส.		อุมาพร	นवलไชย	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
292	ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	นาย		พัลลภ	คงศีล	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
293	ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	นาย		พัฒนศมา	วิจินตศาสตร์วิชัย	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
294	ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	นาย		สมนมิตร	เหลื่องรัศมีรุ่ง	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
295	ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	นาง		สาวินี	รัชชานนท์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
296	ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	นาย		สุนาโชค	ศรีใจพระเจริญ	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
297	ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา	นาย		ทูนชัย	ธนสัมพันธ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
298	ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา	นาย		พลพร	อภิวัฒน์เสวี	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
299	ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา	นาย		สุทธิพล	อริยะสถิตย์มัน	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
300	ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	นาย		ดำรงค์	ฐาปนกุลศักดิ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
301	ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	นาย		พิชัย	สันต์สวัสดิ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
302	ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	นาย		เรวิทย์	ชัยญาสุวรรณ	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
303	ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	นาย		สุธี	ทวีพันธุ์สานต์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
304	ภาควิชาอายุรศาสตร์	น.ส.		วิวัฒน์	เอื้อรัตน์วงศ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
305	ภาควิชาอายุรศาสตร์	น.ส.		วรรณจรัส	รุ่งพิสุทธิพงษ์	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
306	ภาควิชาอายุรศาสตร์	น.ส.		สิริพร	มานวงชัย	ข้าราชการฯ	ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ